

ททท.-วีซ่าจัด โครงการ Thailand Splash and Spice 2014 โรงแรม 145 แห่ง แห่อัดโปรโมชั่นกระตุ้นเศรษฐกิจ



ททท.จับมือกับวีซ่า จัดโครงการ Thailand Splash and Spice 2014 ชูจุดขายด้านอาหารและ รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เผยร้านอาหารในโรงแรมกว่า 145 แห่งขนานรับร่วมมอบส่วนลดและประสบการณ์สุดพิเศษ ในราคาเริ่มต้นเพียง 399 บาท++



นางวิไลวรรณ ทวีศรี รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.จับมือกับ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย-แปซิฟิก แอลแอลซี จัดโครงการไทยแลนด์ สแปลช แอนด์ สไปซ์ 2557 : Thailand Splash and Spice 2014 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2557 โดยชูจุดเด่นเรื่องของ “อาหาร” ซึ่งเป็นสินค้าการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย และอาหารนานาชาติที่ปรุงโดยเชฟชาวไทย รวมถึงร้านอาหารที่มีคุณภาพและบริการอันเป็นเลิศ

โครงการดังกล่าวจะมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีร้านอาหารในโรงแรมระดับ 3-5 ดาวเข้าร่วมโครงการจำนวน 145 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และสมุย เพื่อมอบส่วนลดและประสบการณ์สุดพิเศษ สำหรับ Set Menu หรือบุฟเฟต์ มื้อกลางวันและมื้อเย็น ในราคาพิเศษเพียง 399 บาท++ 749 บาท++ และ 1,499 บาท++ โดยกลุ่มเป้าหมายจะมุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ใช้บัตรวีซ่า

“โครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงรุกจากภาวะการเมืองในปัจจุบันอีกทางหนึ่ง”

นายสมบุรณ์ ครบธีรนนท์ ผู้จัดการวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย พม่า กล่าวว่า “เรามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการโปรโมท ‘ไทยแลนด์ สแปลช แอนด์ สไปซ์ 2557’ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน โรงแรม ร้านอาหาร และอาหารรสเลิศของประเทศไทย พ

ร่วมมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ผู้ถือบัตรวีซ่าโดยเฉพาะ วีซ่ามุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับ ททท. เพื่อช่วยให้ธุรกิจในประเทศกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง และเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก”